

31 Tháng 12, 2017 Lđ Thánh Gia năm B

Bài chia sẻ : NHỮNG ĐIỀU CẦN THỰC HÀNH TRONG GIA ĐÌNH HÔM NAY

Vân Nguyễn - Tách Cafe Tâm Linh

Ngày hôm nay chúng mình kính nhớ Lễ Thánh Gia, gia đình Thánh Gia là một gia đình Thánh Thiệp, hoàn hảo gồm có Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse và Chúa Giêsu.

Tất cả các bài đọc trong thánh Lễ hôm nay, đều quy hướng về đời sống gia đình. Bài đọc mở đầu trong sách Huấn Ca có võ tinh thần hiểu về cách con cái dành cho cha mẹ như câu ca dao

Ưng nòng c như Ngu, - Làm con phỉ hiêu - Công cha như núi Thái Sơn, -Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Trong bài đọc hai, thánh Giêrônimô thánh Phaolô, mời gọi các thành viên trong gia đình nên thực hành yêu, tha thứ, đùm bọc, và chu toàn bổn phận của mỗi thành viên trong gia đình như vợ chồng, ông bà, con cái, anh chị em, v.v... Bài PA kể lại những gì đã xảy ra tại đền thờ khi Đức Mẹ và Thánh Giuse dâng Hài Nhi Giêsu theo luật Do Thái.

1/ Là người Công Giáo chúng mình thường hay hỏi thăm và chúc mừng lễ bổn mạng của cá nhân, hỏi đoàn, giáo xứ, v.v... nhưng rất ít người biết là Lễ Thánh Gia là ngày lễ bổn mạng của tất cả các Gia Đình Công Giáo đó mà chúc mừng, đừng quên lễ như ân sủng của Thiên Chúa ban cho gia đình mỗi ngày. Giáo Hội muốn dùng ngày Lễ Thánh Gia để mời gọi các gia đình đánh giá và giới thiệu những vấn đề nổi bật trong cuộc sống gia đình để ánh sáng của Gia Đình Thánh Gia Na-ra-rét, nhất là trong cuộc sống xã hội hiện đại, khi đời sống gia đình đang bị nguy cơ với những khủng hoảng của ly dị, ly thân, phá thai, sống thử, đồng tính luyến ái, v.v...

2/ Nhẹng vậ n nậ n vậ gia đình vậ a đợc nói đợ n thợng làm cho chúng mình lo âu và mậ t bìn an, và khi bậ mậ t "bìn an" có nghĩa là chúng mình đang không có Chúa ở trong lòng. Do đó, trong bài chia sẻ về Chúa hôm nay về Thánh Gia, tôi sẽ giúp mọi người hiểu nhẹng tâm tình và nhẹng điếm tích cực trong bài Phúc Âm của Thánh Luca về sự hy vọng sẽ giúp chúng mình tìm được bìn an, thợy Chúa và ân sỡng của Ngài trong đời sống Gia đình hàng ngày.

Tợ n Chúa là ngày về Thánh Gia năm nay rơi vào ngày cuối năm của Đợng Lịch. Nhẹng ngày cuối năm là cơ hội tốt để các gia đình làm phút hiểu tiam nhìn về nhẹng tình yêu và ân sỡng mà TC ban cho mọi người và mọi gia đình trong một năm qua. Tôi tin là Gia Đình Thánh Gia cũng làm phút hiểu tâm nhìn về này. Về thì chúng mình cùng tìm hiểu xem Đợc Mẹ và Thánh Giuse làm việc này ra làm sao nhé.

3/ Trong bài PA khi thánh Luca viết "Cha mẹ Ngợng ở dưới kinh ngạc và nhẹng điếm u đã nói về Ngợng" (Luca 2:33) cho chúng mình biết là Đợc Mẹ và Thánh Giuse đã hiểu sự kinh ngạc và nhẹng điếm u tiên tri mà ông Simêon và bà Anna nói về đứa con trai của mình. Quả thật là không khó để chúng mình tưởng tượng về nhẹng gì mà gia đình Đợc Mẹ và Thánh Giuse về a sỡng qua biết của Giáng Sinh không lâu trước đó. Có lẽ Mẹ Maria về n còn nhớ rõ nhẹng gì mà Thiên Thợn đã nói về Chúa Giêsu trong ngày Truy n Tin "TC sẽ bao trùm bà và... con trở sẽ đợc gọi là Con của Đợng Tôi Cao" (Luca 1:23). Còn Thánh Giuse cũng đã không quên đợc sự gọi của mình khi nghe thiên thợn nói "đợng sự, hãy đón Maria về làm về..." và hiểu truy n của Thiên Thợn báo thánh nhân đợ t tên cho con con trở trong bụng vợ thân của mình (Mát-thêu 1:21) Khi hiểu về nhẹng điếm u này và tốt của nhẹng sự can thiệp sâu xa của TC trong nhẹng điếm u tin vậ chung quanh việc sinh nở của con trở Giêsu. Việc hiểu tưởng này chắc chắn sẽ giúp Mẹ Maria và Thánh Giuse tin tưởng nhẹng nhậ u hậ n nậ a vào sự quan phòng và nhẹng hiểu của Thiên Chúa. Mẹ Maria và Thánh Giuse đã mạnh mẽ xác tín là tưởng lại gia đình của họ đang an toàn nậm trong bàn tay của Thiên Chúa.

Đó là tâm tình và đợc tin của gia đình Thánh Gia, của Đợc Mẹ và thánh Giuse. Còn gia đình của mọi người chúng mình thì sao?

4/ Thiên Chúa có hiểu n trong nhẹng thăng trở m, nhẹng biết n của vui buồn của gia đình chúng mình trong một năm qua hay không? Không một gia đình nào giống gia đình nào, nhẹng tốt của đợ u phậ i trở i qua nhẹng hoàn của vui buồn gặp gỡ nhẹng nhau, thí dụ như: mất đứa cháu mậ i trào đợ i, đứa con mậ i hậ c xong đợ i hậ c và có việc làm, v.v... hoặc nhẹng gây phút không vui nhẹ có nhẹng khoặ nh khậ c bậ nh tốt, đau yếm u trong gia đình, hoặc mậ t mậ i lên hiểu tình của mậ nào

đó đáng gờp nhng giây phút giàng co, căng thng, v.v...

5/Trong ngày l kính Thánh Gia hôm nay, chúng mình hãy dành mọt vài phút thỉnh lng đ nhìn l i nhng gì đã xy ra trong gia đình trong suọt mọt năm qua. N u chúng mình biọt mọt i Chúa Giêsu cùng đng hành vọt i gia đình chúng mình trong nhng biọt n cọt này thì chọt c chọt n Ngài sọt làm cho gió yên sóng lng, nhng Ngài đã làm sóng yên gió lng đọt c kọt qua mọt câu chuyọt n trong Phúc Âm, đọt con thuyọt n gia đình cọt a chúng mình bình an và êm ọt trôi trên dòng song cọt a xã họt i cho dù xã họt i đó đang có nhng họt n đọt n vọt đọt i sọt ng gia đình. N u trong năm qua gia đình chúng mình có nhng lúc mọt t bình an, bọt xáo đng và quay cuọt ng vọt i nhng biọt n cọt xy ra thì đó là đọt u chọt thiọt u vọt ng sọt hiọt n diọt n cọt a Chúa Giêsu trong đọt i sọt ng gia đình. N u thọt thì l Kính Thánh Gia ngày hôm nay là đọt p đọt gia đình chúng mình mọt i Chúa vào đng hành vọt i gia đình trong nhng giây phút vui buọt n cọt a cuọt c sọt ng.

***SUY T ỢT VÀ QUY ỢT TÂM HÀNH Đ ỢT NG:** Cho dù gọt p phọt i hoàn cọt nh nhọt thọt nào thì GH luôn mọt i gọt i chúng mình hãy luôn ghi nhọt nhọt n ra sọt hiọt n diọt n cọt a Thiên Chúa trong gia đình. Vui thì t Ợt n Chúa đã ban cho GĐ nhng giây phút vui vọt, bình an. Còn gọt p giây phút không vui, hoang mang thì xin Chúa ban Ợt n bình tâm, phó thác, tin t Ợt ng vào sọt quan phòng cọt a TC họt n nọt a.

Tôi tin là ngày l kính Thánh Gia hôm nay là ngày khọt i đọt u cho ân sọt ng cọt a TC bao gọt m nhọt u đọt u lý thú mà TC ao Ợt c là sọt ban cho mọt i gia đình Công Giáo cọt a chúng mình, nọt u gia đình sọt n sàng mọt i Ngài vào trong GĐ.

***TÔI C ỢT U NGUY ỢT N VÀ QUY ỢT TÂM TH ỢT C HÀNH:** L Ợt y Chúa, chúng con cảm Ợt n Chúa đã hiọt n diọt n đng hành vọt i gia đình chúng con, trong nhng lúc vui l Ợt n vọt i khi buọt n trong năm vọt a qua. NH ỢT N CHÚA giúp mọt i ng Ợt i trong gia đình chúng con nhọt n ra sọt hiọt n diọt n cọt a Chúa, đọt chúng con kọt t thân vọt i Chúa gọt n gọt i họt n, thọt m thiọt t họt n trong năm mọt i này. Qua viọt c làm này gia đình chúng con sọt là nhng gia đình sọt ng trong họt nh phúc, yêu thọt Ợt ng, phọt c vọt l Ợt n nhau, và góp phần vào viọt c xây đng đọt i sọt ng gia đình theo tinh thọt n Phúc Âm Công Giáo, đọt có thọt bọt o vọt gia đình nhân loọt i đang gọt p nhng khng hoọt ng vọt họt nh phúc hiọt n nay. AMEN.
